

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๐๒/๒๕๖๖



กระทรวงพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามในระหว่างการประชุม The 1st Asia Zero Emission Community (AZEC) Ministerial Meeting

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุม The 1st Asia Zero Emission Community (AZEC) Ministerial Meeting พร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
 - ร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนด้านเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน ระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
 - สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๑๓๐๕/๓๑๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 - สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๘๐๒/๑๐๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ด้วยกระทรวงพลังงานขอเสนอเรื่อง ร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามในการประชุม The 1st Asia Zero Emission Community (AZEC) Ministerial Meeting มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือที่เกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยจะช่วยส่งเสริม การขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนด้านพลังงาน ตลอดจนการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานในอนาคต

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 1st Asia Zero Emission Community (AZEC) Ministerial Meeting ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือร่วมกันในระดับรัฐมนตรีในประเด็นความท้าทายของประเทศในภูมิภาค เอเชียเพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ตลอดจน ความพยายามร่วมกันในการผลักดันให้เกิดโครงการด้านพลังงานสะอาด การสนับสนุนทางการเงิน การใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่และเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของภูมิภาค

๑.๒ ในการนี้ METI ได้ดำเนินการจัดทำร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุม The 1st Asia Zero Emission Community (AZEC) Ministerial Meeting และจะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวจากบรรดารัฐมนตรีในระหว่างการประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะมุ่งไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางพลังงานในภูมิภาคเอเชียซึ่งมีความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากความเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานร่วมกัน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความหลากหลายและความสามารถในการปฏิบัติได้จริงตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศ

๑.๓ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ กระทรวงพลังงานได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 5th Japan – Thailand Energy Policy Dialogue (5th JTEPD) ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดลำปาง โดยได้นำคณะผู้แทน METI พร้อมด้วยผู้แทนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและญี่ปุ่น เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาโครงการด้านการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) ในพื้นที่เหมืองแม่เมาะและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Mae Moh Smart City) ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งฝ่ายไทยได้เสนอโครงการความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและเงินลงทุนจากญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการโครงการด้านการดักจับ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage: CCS) ในพื้นที่นำร่องที่มีศักยภาพ โดยฝ่ายญี่ปุ่นมีความยินดีที่จะสนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนา CCS/CCUS รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ในอนาคตอีกด้วย ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องร่วมกันให้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงการ CCS ในห้วงของการประชุม The 1st Asia Zero Emission Community (AZEC) Ministerial Meeting

๑.๔ กระทรวงพลังงานจึงได้มีการหารือกับฝ่ายญี่ปุ่นในเบื้องต้นและได้จัดทำร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนด้านเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน ระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation on the Carbon Capture, Utilization and Storage Technology Partnership between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan) โดยมีสาระสำคัญเพื่อส่งเสริมโอกาสในการร่วมศึกษาและพัฒนาตลอดจนการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี CCUS ร่วมกันระหว่างสองประเทศ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ และร่างบันทึกความร่วมมือฯ เป็นเอกสารที่มุ่งส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานในภูมิภาคเอเชีย และการดำเนินความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนด้าน CCUS เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานร่วมกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ ที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 1st Asia Zero Emission Community (AZEC) Ministerial Meeting ในระหว่าง

วันที่ ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยจะให้การรับรองแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมฯ และลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ ในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้ขยายความร่วมมือในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี CCUS ให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นการเร่งด่วนภายในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะได้ให้การรับรองแถลงการณ์ร่วมฯ และลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ ต่อไป

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ สารสำคัญ

๔.๑.๑ ร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุม The 1st Asia Zero Emission Community (AZEC) Ministerial Meeting

๔.๑.๑.๑ ความร่วมมือภายใต้ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเทศไทยและประเทศพันธมิตรจำนวน ๑๐ ประเทศ ในการมุ่งไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางพลังงานในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานร่วมกัน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวทางที่หลากหลายและความสามารถในการปฏิบัติได้จริงตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๔.๑.๑.๒ ขอบเขตของความร่วมมือระหว่างประเทศพันธมิตรภายใต้ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ จะมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดเวทีหารือเชิงนโยบายและการดำเนินโครงการความร่วมมือเกี่ยวกับการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม พลังงาน รวมถึงเทคโนโลยีการลดคาร์บอน เช่น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงานทดแทน ไฮโดรเจน แอมโมเนีย พลังงานชีวภาพ CCUS และธุรกิจการลดการปล่อยคาร์บอนที่หลากหลาย นอกจากนี้ ประเทศพันธมิตรจะร่วมกันพิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการลดการปล่อยคาร์บอนและการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานพลังงานสะอาด ตลอดจนการประสานความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีการลดการปล่อยคาร์บอนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๔.๑.๒ ร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนด้านเทคโนโลยีการดักจับการใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน ระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรม ประเทศไทย

๔.๑.๒.๑ ความร่วมมือภายใต้ร่างบันทึกความร่วมมือฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยและญี่ปุ่นในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยี CCUS และความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคพลังงานและมุ่งไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางพลังงานร่วมกัน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๔.๑.๒.๒ ขอบเขตของความร่วมมือเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ และการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี CCUS ระหว่างคู่ภาคีภายใต้ร่างบันทึกความร่วมมือนี้ ได้แก่ ๑) การหารือแบบทวิภาคี ๒) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและสถิติด้านพลังงานที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยได้อย่างสม่ำเสมอ ๓) การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ ๔) การส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างสองประเทศและ/หรือในประเทศที่สาม ๕) การดำเนินโครงการและเผยแพร่โครงการความร่วมมือ และ ๖) ความร่วมมืออื่น ๆ ตามแต่คู่ภาคีจะกำหนดร่วมกัน

๔.๑.๒.๓ การประสานความร่วมมือภายใต้ร่างบันทึกความร่วมมือฯ คู่ภาคีจะดำเนินกิจกรรมความร่วมมือผ่านกรอบการประชุม JTEPD เพื่อเป็นกลไกในการผลักดันกิจกรรมความร่วมมือภายใต้ขอบเขตของความร่วมมือข้างต้น โดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงาน (Working Group) เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินความร่วมมือด้าน CCS/CCUS และความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง โดยการมีส่วนร่วมของพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ บริษัทญี่ปุ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อความมั่นคงด้านโลหะและพลังงานแห่งประเทศญี่ปุ่น และบริษัทและ/หรือหน่วยงานของไทยที่ได้รับการยืนยันจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยคณะทำงานจะมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อที่ประชุม JTEPD ตามความจำเป็น

๔.๒ ข้อกฎหมาย

กระทรวงพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ และร่างบันทึกความร่วมมือฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการมุ่งไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางพลังงานในภูมิภาคเอเชีย เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานร่วมกัน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวทางที่หลากหลายและความสามารถในการปฏิบัติได้จริงตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศ รวมถึงจะเป็นการกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินความร่วมมือด้านการพัฒนา CCUS ระหว่างสองประเทศให้ชัดเจนและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ใช่สนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือข้อผูกพันใด ๆ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ

๕. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕.๑ กระทรวงพลังงานได้สอบถามความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงานเพื่อพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือฯ โดยสรุปทุกหน่วยงานมีความเห็นตรงกันว่าไม่ขัดข้องต่อร่างแถลงการณ์ร่วมฯ และร่างบันทึกความร่วมมือฯ โดยเห็นว่ามีความสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยในการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานและการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงจะเป็นการผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสมัยใหม่และการสนับสนุนทางการเงิน ที่จะเป็ปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนประเทศไทยในการเร่งการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานของไทยให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่วางไว้

๕.๒ ความเห็นกระทรวงการต่างประเทศ

๕.๒.๑ ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมฯ

ในประเด็นด้านนโยบาย กระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นว่าร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีความสำคัญที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานในภูมิภาคบนพื้นฐานของสถานการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ และการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและห่วงโซ่อุปทานพลังงานสะอาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมสีเขียวของไทย และจะเป็นเวทีให้ไทยใช้ประโยชน์ในการผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ที่จะช่วยผลักดันให้ไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ รวมถึงมีความสอดคล้องกับท่าทีของไทยภายใต้กรอบ UNFCCC ที่สนับสนุนให้ประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้นำในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

/ในประเด็น...

ในประเด็นด้านสารัตถะและถ้อยคำ ไม่มีข้อขัดข้องต่อสารัตถะโดยรวมของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ หากกระทรวงพลังงานในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่อง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทยในระยะยาว รวมทั้งสามารถปฏิบัติได้ภายใต้อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๕.๒.๒ ความเห็นต่อร่างบันทึกความร่วมมือฯ

กระทรวงการต่างประเทศไม่มีข้อขัดข้องต่อสารัตถะและถ้อยคำโดยรวมของร่างบันทึกความร่วมมือฯ โดยเห็นว่ามีสาระสำคัญในการส่งเสริมโอกาสในการร่วมศึกษา พัฒนา และการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี CCUS ระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น โดยไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ กอปรกับวรรค ๖ ได้ระบุว่า บันทึกความร่วมมือนี้ไม่ใช่สนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือเอกสารอื่นใดที่ผูกพันทางกฎหมาย จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือพันธกรณีของผู้เข้าร่วมตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย จึงมีความเห็นว่า ร่างบันทึกความร่วมมือฯ ไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ หากกระทรวงพลังงานในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทย สามารถปฏิบัติได้ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน และพันธกรณีของไทยภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว

อย่างไรก็ดี โดยที่ร่างบันทึกความร่วมมือฯ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์กระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย กระทรวงพลังงานในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่อง จึงควรพิจารณาเสนอร่างบันทึกความร่วมมือฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการลงนามตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงพลังงาน ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๖.๑ ให้ความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุม The 1st Asia Zero Emission Community (AZEC) Ministerial Meeting และร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนด้านเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน ระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation on the Carbon Capture, Utilization and Storage Technology Partnership between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan)

๖.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าว

๖.๓ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าว

๖.๔ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ และบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่มีสาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพลังงานนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง โดยไม่ต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กองการต่างประเทศ

โทร ๐ ๒๑๔๐ ๖๔๔๔ (เวทิสฯ)

โทรสาร ๐ ๒๑๔๐ ๖๔๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ vetisth@energy.go.th